

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 26/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành trong khối nội chính, các huyện, thành ủy dự hội nghị.

Trong năm qua, Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên

truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các ngành: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự đã vào cuộc tích cực trong việc phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội

phạm đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tính, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Nghi an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự đã vào cuộc tích cực trong việc phát

hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tính, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Nghi an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự đã vào cuộc tích cực trong việc phát

quan nội chính cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp trong tầm thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham những

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(*Tiếp theo trang 1*)

báo tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch không để hình thành lực lượng chính trị đối lập; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước kiểm chế và làm giảm tội phạm hình sự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xã hội hóa bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

3- Tổ chức tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

4- Các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc và vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có biện pháp giải quyết phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và các quy định của pháp luật.

5- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối nội chính, giữa các cơ quan nội chính cấp tỉnh, cấp huyện với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

6- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đặc biệt là việc tăng cường trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trước hết là phải khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các lĩnh vực nhạy cảm và kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong công tác quản lý các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc.

8- Các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm đúng quy định của pháp luật.

9- Phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

10- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị

của tỉnh trong năm 2017, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời làm rõ một số ý kiến của đại biểu nêu ra tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. (*Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này*).
KHẮC ĐUẦN

quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

11- Tăng cường công tác về cán bộ, công chức trong việc bố trí, chuyển đổi vị trí công tác trong những lĩnh vực nhạy cảm; chú trọng rèn luyện phẩm chất lối sống và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

12- Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ giúp việc của hội nghị, thành ủy nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định và tham gia công tác cán bộ.

Trước mắt, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cần tập trung:

Chỉ đạo tăng cường phối hợp công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền khi thời đề ra biện pháp, giải quyết những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trong tinh tú giác chấp hành và vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú không sản xuất, buôn bán, tư chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng pháo nổ, đốt thả đèn trời; các địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán, tổ chức đón xuân vui tươi, lành mạnh. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.

Thưa các đồng chí!

Công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ hết sức nặng nề với không ít khó khăn, thách thức. Tôi đề nghị các đồng chí trên từng cương vị công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao để cao ý thức trách nhiệm, tích cực sâu sát, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới 2018, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 đạt nhiều kết quả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

và sử dụng đất bãi triều còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đến nay, 4 xã Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải và Thái Thương của huyện Thái Thụy đã tổ chức tháo dỡ vẩy cọc, chòi canh và lập biên bản vi phạm hành chính; huyện Tiến Hải đang thành lập tổ rà soát, quản lý, sử dụng bãi triều ven biển làm cơ sở để xuất UBND tỉnh phương án xử lý.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng bãi triều ven biển; đề xuất các biện pháp quản lý.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc rà soát, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản đặc biệt là quy hoạch và sử dụng đất bãi triều là hết sức cần thiết; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và 2 huyện ven biển rà soát và đề xuất quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ phù hợp với các quy định hiện hành và định hướng quy hoạch khu kinh tế Thái Bình theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, huyện ven biển ban hành quyết định thu hồi diện tích giao, cho thuê đã hết hạn, căn cứ các quy định liên quan khoanh vùng không được xâm phạm; những diện tích đầm nuôi trồng thủy sản đã hết hạn sử dụng, các hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đất sử dụng đúng mục đích, chưa có quy hoạch mới nhưng phù hợp với quy hoạch cơ bản cần xác định lại mặt bằng giá, gia hạn hợp đồng, tạo thuận lợi để người dân phát triển sản xuất với thời gian thuê không quá 5 năm.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho thanh tra liên ngành tổ chức thanh tra để xác định lại nguồn gốc đất thu hồi của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Thái Bình.

LỄ CẦU SIÊU TRÌ ÀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước; đồng thời kể thừa, phát huy và gìn giữ truyền thống tốt đẹp đó.

Sau lễ cầu siêu các liệt sĩ, sáng ngày 27/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trong lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Thương.

Tổ giúp việc của hội nghị, thành ủy nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định và tham gia công tác cán bộ.

Trước mắt, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt thân nhân liệt sĩ Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 hy sinh trong trận chống càn Méc - quya, tháng 3/1952 trên địa bàn huyện Thái Thụy. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 hy sinh trong trận chống càn Méc - quya, tháng 3/1952 trên địa bàn huyện Thái Thụy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; gần 100 đại biểu là thân nhân liệt sĩ đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Nghệ An dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử trong trận chiến đấu ác liệt chống càn Méc - quya của Đại đoàn 320. Đến nay, sau 15 ngày triển khai, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh đã quy tập 24 hài cốt liệt sĩ, trong đó, Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm phát hiện, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ, còn lại 11 hài cốt liệt sĩ do nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã gửi lời thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ; đồng thời mong muốn các gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, gia đình thực hiện tốt các chức trách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục các thế hệ con cháu truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, đồng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà của đơn vị cho thân nhân các liệt sĩ.

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM...

(*Tiếp theo trang 1*)

ở địa phương. Nhiều đơn vị, địa phương có rất nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình mới giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù đạt hiệu quả cao, nhiều người trở thành những gương tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm đến nay chỉ còn 2,6%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, xóa bỏ thái độ, định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành chức năng tham mưu với UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích để huy động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và toàn dân cùng tham gia tạo cơ hội học nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm cho những người đã chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn được tái hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học không có tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù...

Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ.

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
<p>Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng Mở thưởng ngày 22 tháng 12 năm 2017 Số trúng thưởng: 59521</p>
<p>Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.</p> <p>Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.</p>
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG